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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  

 ประจ าป ี พ.ศ. 2567 
           วันศุกร์  ที่  23  สิงหาคม  2567 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  ผู้มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายประสิทธิ์       อินทราพงษ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์       อินทราพงษ์  

2. นายสังวาร          สกุลพงษ์ รองประธานสภาฯ สังวาร          สกุลพงษ์  

3. นางสุณี             มูลจ่ัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่   1 สุณี              มูลจ่ัน  
4. นายประสงค์        หมู่ศิริ สมาชิกสภา  อบต. หมู่   2 ประสงค์        หมู่ศิริ  
5. นายบุญเลิศ         สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่   3 บุญเลิศ         สังข์เสน่ห์  
6. นางอุบล             มะลิวัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 5 อุบล             มะลิวัน  
7. นายเจตน์สมบูรณ์      ใหญ่ประเสริฐ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 6 เจตน์สมบูรณ์     ใหญ่ประเสริฐ  

     8. นางอารีย์            ปังข า สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 7 อารีย์            ปังข า  
9. นายนรินทร์          มาตย์ทิพย์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 8 นรินทร์          มาตย์ทิพย์  

10. นางอุปสรา          คชพันธ์ เลขานุการสภา อบต.  อุปสรา          คชพันธ์  
        ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุเทน            เอี่ยมสิน เลขานุการนายกอบต.นาพันสาม อุเทน            เอี่ยมสิน  

         ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชอบ             แกล้งกล่ัน นายก  อบต.นาพันสาม ชอบ             แกล้งกล่ัน  

2. นายแก้ว             เอี่ยมสะอาด รองนายก อบต. นาพันสาม แก้ว             เอี่ยมสะอาด  

3. นายประทิว          ปังข า รองนายก อบต. นาพันสาม ประทิว          ปังข า  

4. นายมานิตย์          ลิมปวธัญญู ผู้อ านวยการกองช่าง มานิตย์          ลิมปวธัญญู  

5 นางสาวรติมา        ตาละลักษณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รติมา            ตาละลักษณ์  

6. นางสาววิจิตรพร     ส้มเทศ นักพัฒนาชุมชน วิจิตรพร         ส้มเทศ  

7. นางปรียาภา          กุลทอง นักวิชาการพัสดุ ปรียาภา           กุลทอง  

8. นางสาวจ ารัส         ศรีอ าพรรณ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ ารัส              ศรีอ าพรรณ  
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางอุปสรา  คชพันธ์      -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุมจ านวน ๙ ท่าน  
 เลขานุการสภา อบต.     จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่     ๑     เรื่องประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ              ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  
                                พระบรมราชินนีาถ พระราชชนนพีนัปีหลวงวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗และร่วมกัน  
                                ท าความสะอาดบรเิวณวัดนาพรม  
ท่ีประชุม                     รับทราบ  
ระเบียบวาระที่      ๒     เรื่องเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันศุกร์ 
                                 ท่ี  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๗  
ประธานสภาฯ   ส าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ในคราวประชุม    
   สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
                                 คร้ังท่ีแล้ว ซึง่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง  
                                 จึงได้เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหนึง่เพือ่รบัรอง          
     หากท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใด ให้เสนอได้ เพื่อจะได้ให้ท่านเลขานุการสภาฯ  
      ได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือข้ึนหากไม่มีท่านเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติท่ี 
      ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  
              ๓  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๗  ขอให้ยกมือข้ึน”  
มติที่ประชุม    รับรอง  7 เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียงงดออกเสียง -เสียง 
 
ระเบียบวาระที่        ๓     เร่ืองกระทู้ถาม 
       -  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่        ๔     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                 ๔.๑  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
               พ.ศ.๒๕๖๘ วาระท่ีสอง การแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                                 ส่วนต าบลเรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อ  
                                 ท่ีประชุมสภาอบต.นาพันสาม ได้พิจารณาในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  
                                 ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยได้ลงมติในวาระท่ี  
                                 หนึง่  รบัหลักการ แห่งรา่งข้อบัญญติัองค์การบรหิารส่วนต าบลเรือ่ง งบประมาณ  
                                 รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  เมื่อได้มีการลงมติรับหลักการร่าง  
              ข้อบัญญติัองค์การบรหิารส่วนต าบล  เรือ่งงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวแล้ว     
              ในวาระท่ีหนึง่ ท่ีประชุมสภาได้มีมติแต่งต้ัง  
    คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน และคณะกรรมการแปรญัตติได้เลือก  
     ประธานคณะกรรมการและเลขานุการได้แก่  

๑. นายประสงค์  หมู่ศิริ       ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายนรินทร์   มาตย์ทิพย์   กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายบุญเลิศ   สังข์เสน่ห์    กรรมการแปรญัตติ / เลขานุการ 
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    โดยก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ 
      บรหิารส่วนต าบลเรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามท่ี  
     นายกอบต.นาพันสามเสนอ ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุม 
    ของคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ได้เสนอความเห็นต่อประธานสภาเพื่อบรรจุในระเบียบ 
    วาระการประชุมสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร         
    ส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่สอง     
    การแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
    เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้  
     ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น  
    ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ  
    ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน  
    ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
    ค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย 
    กว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
                                ให้คณะกรรมการแปรญตัติไปรว่มประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพือ่แถลงประกอบรายงาน  
                        หรอืช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกีย่วกบัรายงานนัน้  
    ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะ  
                                ท่ีมีการแปรญตัติหรอืท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านัน้ เวน้แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
    จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น 
    ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลง    
    มตินั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ        
    ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
             เฉพาะท่ีขัดแยง้หรอืบกพรอ่งกไ็ด้ โดยไม่ให้มีการแปรญตัติในเรือ่งใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมี 
    มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาดังกล่าวแล้ว การพิจารณาข้อนั้นๆ  
    เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ
    ลงมติให้พิจาณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม 
    เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความใน
    วรรคสามก็ได้  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นั้น
    ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
    กว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
    ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น 
    ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะ 
                      กรรมการแปรญตัติพจิารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว 
    จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงาน
    ย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
    การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการเกี่ยว 
    ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
    การสงวนค าแปรญัตติด้วย  
ประธานสภาฯ               เม่ือทุกท่านได้รบัทราบแนวทาง เกีย่วกบักฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการแปรญตัติแล้ว  
                       ต่อไปขอเรยีนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญตัติ นายประสงค์ หมู่ศิร ิได้รายงาน
    ผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๘  
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ประธานกรรมการแปรญัตติ   ผมนายประสงค์  หมู่ศิริ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผล 
    การพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ     
    พ.ศ. ๒๕๖๘  ดังนี้  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ได้มีมติรับหลักการ 
    แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีมติให้เสนอค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี ๑๐ – ๑๒ สิงหาคม     ๒๕๖๗  นั้น

 
                                บัดนี ้คณะกรรมการแปรญตัติ ได้ด าเนนิการแปรญตัติและพจิารณาร่างข้อบัญญติัฯ     
    เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ตามล าดับ ดังนี้  

   1.คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย  
  ๑.1 นายนรินทร์  มาตย์ทิพย์         เป็นกรรมการ  
  ๑.๒ นายบุญเลิศ  สังข์เสน่ห์          เป็น กรรมการและเลขานุการ  

                     ๒.  ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
                                - การเสนอค าแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม  
                               - การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
     ( / ) ให้คงเดิมทุกประการ  

       - การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ( / ) ไม่มี  
       - การสงวนค าแปรญัตติ  
  ( / ) ไม่มี  

ประธานสภาฯ             จากรายงานของคณะกรรมการแปรญตัติ รา่งข้อบัญญติัฯ อบต.นาพันสาม                 
   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไม่มีการเสนอค าแปรญัตติให้
   แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงร่างเดิมทุกประการ จึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาผ่านวาระท่ีสอง  
   ดังนั้น ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมว่า “สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานผลการพิจารณาแปร  
                      ญตัติของของคณะกรรมการแปรญตัติ โดยไม่มีการเสนอค าแปรญตัติหรอืให้แกไ้ขเพิม่เติม 
   ให้คงร่างเดิมทุกประการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
   พ.ศ. ๒๕๖๘  ในวาระท่ีสอง ไม่มีการแปรญัตติ ขอให้ยกมือข้ึน ”  
มติที่ประชุม         เห็นด้วย 7 เสียง   ไม่เห็นด้วย -  เสียงงดออกเสียง –เสียง 
                     ๔.๒  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ) วาระท่ี ๓ การลงมติ  
ประธานสภาฯ      เม่ือท่ีประชุมสภาอบต. ได้มีการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
                        อบต.นาพันสาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
                        ในวาระท่ีหนึง่ ลงมติรบัหลักการ และในวาระท่ีสอง การแปรญตัติ ซึง่คณะกรรมการแปร 
   ญัตติได้ลงความเห็นเสนอต่อสภาอบต.ฯ ว่าไม่มีค าเสนอแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้คง 
   ร่างเดิมทุกประการ  ต่อไปเป็นการพิจารณา ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖8  ในวาระท่ีสาม การลงมติ  
                               ขอให้เลขานกุารสภาฯ ได้ช้ีแจงเกีย่วกบัระเบียบกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  
เลขานุการสภาฯ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข  
                               เพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒  ดังนี้  
                               ข้อ ๕๒ “การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระท่ี สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภา  
                         ท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร  
                               ในการพจิารณาวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติวา่จะให้ตราเป็นข้อบัญญติั  
                               หรอืไม่  
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ประธานสภาฯ               เม่ือท่ีประชุมได้รบัทราบข้อกฎหมายเกีย่วกบัการพจิารณาร่างข้อบัญญติัใน      
    วาระท่ีสามแล้วต่อไปจะเป็นการลงมติท่ีประชุมว่า “สมาชิกท่านใด เห็นชอบร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเห็นควรให้
    ตราเป็นข้อบัญญัติอบต.  นาพันสาม  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้ยกมือข้ึน”  
มติที่ประชุม           ให้ตราเป็นข้อบัญญติั 7 เสียง ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ –เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระที่     4    เร่ืองอื่น  ๆ 
นายประสิทธิ์   อินทราพงษ์  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  จะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ  
นางอุปสรา  คชพันธ์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ขอรายงานผลการประเมิน
เลขานุการสภาฯ   คุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปี 
    งบประมาณ  2567  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้รับการประเมิน 
    คุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 
    งบประมาณ  2567  กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
    ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ   
    เพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯ   ได้รับทราบคุณลักษณะและ  
    สถานการณ์ด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ใช้เป็นข้อมูล 
    ประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่  การปฏิบัติ
    หน้าท่ี  การใช้งบประมาณ  การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ     
    การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร   
    การปรับปรุงการท างาน  การเปิดเผยข้อมูล  การป้องกันการทุจริต    ในภาพรวม
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ระดับคะแนน  97.70 จัดอยู่ในระดับ 
    ผ่านดีเย่ียม  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
   
นายชอบ  แกล้งกล่ัน  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในวันเฉลิม 
นายก  อบต.                  ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช             

  ชนนีพันปีหลวง ในวันท่ี  12  สิงหาคม  2567  ณ วัดนาพรม  
   ด้วยผมได้ไปประชุมท่ีชมรมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันท่ี  

  14  สิงหาคม  2567  ท่ีประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการท่ีได้รับเงินจัดสรรจาก 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2568  องค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลนาพันสาม  ได้รับสนับสนุนงบประมาณ  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้  

   1. โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที  3 สายบ้านนาทอง ต าบล  
   นาพันสาม กว้าง 4 – 5  เมตร ยาว 1,545 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 

  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6 ,735  ตารางเมตร   
   2.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  5 สายบ้านดอนมะขามช้าง ต าบล

  นาพันสาม  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่ 
  น้อยกว่า  8,275  เมตร   

   3.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  7 สายเลียบคลองเหมืองเจ๊ก  
  ต าบลนาพันสาม กว้าง 4  เมตร ยาว 785  เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ี
  ไม่น้อยกว่า 3 ,140  ตารางเมตร  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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นายประสิทธิ์   อินทราพงษ์  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  จะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม  และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมโดย
    พร้อมเพรียงกัน  
 
 
                  ปิดประชุมเวลา  11.15  น.  
 
 
 (ลงช่ือ)        อุปสรา     คชพันธ์               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                                        (นางอุปสรา  คชพันธ์) 
 
 

      (ลงช่ือ)      นรินทร์     มาตย์ทิพย์          กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   
                                           (นายนรินทร์     มาตย์ทิพย์) 
 
  

    (ลงช่ือ)   เจตน์สมบูรณ์  ใหญ่ประเสริฐ       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
            (นายเจตน์สมบูรณ์  ใหญ่ประเสริฐ)    
 
 
    (ลงช่ือ)        บุญเลิศ  สังข์เสนห์่       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
                 (นายบุญเลิศ  สังข์เสน่ห์)     
 
 
  เรียน  ประธานสภาฯ 
          - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  2567  ในวันศุกร์ท่ี  23  สิงหาคม  2567  
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต. นาพันสาม  
     สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันศุกร์ 9  สิงหาคม  2567 ท่ีประชุมได้มีมติรับรองรายงาน  
 การประชุมสภาสมัยดังกล่าวข้างต้น  
 
  
 
 
         (ลงช่ือ)    ประสิทธิ์  อินทราพงษ์      ประธานสภาฯ 
                                                        (นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์) 
 
 
 
 
 
 


